

ก.ค.ศ.สำรวจครู 54,000 รอลุ้นเงินเดือนขึ้นหมื่นห้า

นำเสนอเมื่อ : 5 ก.ย. 2554

เลขาธิการ ก.ค.ศ.ระบุต้องรอแนวทางที่ชัดเจนจาก ก.พ.+คลังก่อน หากต้องประเมินก็พร้อมทำหลักเกณฑ์รองรับในทันที คาดใช้งบฯ เฉียด 4 พันล.ต่อปี

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยถึงการจัดทำแนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับเงินเดือนระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐ ดังนั้น ก.ค.ศ.จะต้องรอนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงการคลังว่าจะออกมาอย่างไร แต่ขณะนี้ได้สำรวจจำนวนข้าราชการครู ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท มีประมาณ 54,000 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 293 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 3,540 ล้านบาทต่อปี

"แนวทางที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเสนอให้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการศึกษาดูพิจารณาการปรับเงินเดือนครูนั้น ยังไม่มีเพราะต้องรอแนวทางจากสำนักงาน ก.พ.ก่อนว่าจะกำหนดออกมาอย่างไร เพื่อนำมาชั่งกับข้าราชการทุกส่วนราชการ รวมทั้งแนวทางที่คลัง จะกำหนดออกมาด้วย หากนโยบายออกมาว่าจะต้องมีการประเมินข้าราชการครู ก่อนจะปรับเงินเดือน ก.ค.ศ.ในฐานะที่ทำหลักเกณฑ์ก็ต้องไปจัดทำเรื่องดังกล่าวต่อไป"เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

ที่มา [สยามรัฐ](#)

ครูครึ่งแสนเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท

ก.ค.ศ. เผยผลสำรวจพบครูครึ่งแสนเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มต้องใช้งบปีละ 3,500 ล้าน ก.ค.ศ.พร้อมแต่ต้องรอรัฐไฟเขียว ...

นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแนวทางการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการปรับเงินเดือนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาท ว่าขณะนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ทำการสำรวจจำนวนข้าราชการครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ซึ่งพบว่ามีประมาณ 54,000 คน ทั้งในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยหากจะมีการปรับเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำเป็น 15,000 บาทตามนโยบายของรัฐบาลจะต้องใช้เงินจำนวนประมาณ 293 ล้านบาทต่อเดือน ตกปีละ 3,516 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ทางสำนักงาน ก.ค.ศ.คงต้องรอนโยบายที่จะออกมาก่อน ทั้งนี้ การจะปรับเพิ่มเงินเดือนจะต้องยึดแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกระทรวงการคลังว่าจะออกมาอย่างไร

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะเสนอให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการพิจารณาการปรับเงินเดือนครูนั้น ทาง ก.ค.ศ.เพียงแต่สำรวจข้อมูลไว้ก่อน แต่คงยังจะไม่มีข้อเสนอเพราะจะต้องรอแนวทางจากสำนักงาน ก.พ.ก่อนว่าจะกำหนดออกมาอย่างไรเพื่อนำมาใช้กับข้าราชการทุกส่วนราชการ รวมทั้งแนวทางที่กระทรวงการคลังจะกำหนดออกมาด้วยว่าในสวนของผู้ที่จบปริญญาโทและเอกจะต้องมีการปรับเพิ่มอย่างไรหรือไม่ ส่วนที่ รมว.ศึกษาธิการมีนโยบายว่าอาจจะต้องมีการประเมินข้าราชการครูก่อนจะปรับเงินเดือนให้ นั่น เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับทางนโยบายหากต้องมีการประเมิน สำนักงาน ก.ค.ศ.ก็ต้องไปจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว.

ที่มา [ไทยรัฐ](#) วันที่ 5 กันยายน 2554